

XÂY DỰNG ĐẢNG

Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGD), mục tiêu giảm sinh cả nước đã đạt được, mô hình gia đình nhỏ "mỗi cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con" đã trở nên phổ biến. Đến năm 2017, với việc ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, Đảng ta đã đề ra những quan điểm mới, mục tiêu mới đi kèm hệ thống giải pháp cho công tác dân số trong tình hình mới, đó là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGD sang dân số và phát triển.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 137/NQ-CP, giao các bộ, ngành xây dựng, cụ thể hóa một số văn bản luật, chiến lược, chương trình, đề án. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về công tác dân số và phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 7/8/2019 về thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với đó, để cụ thể hóa các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ, Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGD đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Bà Đoàn Thanh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số



Truyền thông lưu động về công tác dân số - KHHGD.

- KHHGD cho biết: Ngành dân số đã phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW để cán bộ và nhân dân hiểu rõ chính sách dân số mới; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo

triển khai các chương trình, đề án hướng tới mục tiêu dân số và phát triển. Song song với đó, các chương trình KHHGD,

kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tầm soát dị tật, bệnh tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, chương trình KHHGD sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; cung cấp đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGD an toàn, hiệu quả, thuận lợi với chất lượng ngày càng tốt hơn. Các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số được tiếp tục duy trì và đem lại hiệu quả tích cực. Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số - KHHGD của Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quy mô, chất lượng dân số tương đối ổn định và được cải thiện qua các năm. Dân số toàn tỉnh năm 2021 là trên 1,8 triệu người, mật độ dân số 1.179 người/km². Theo kết

quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tuổi thọ bình quân đạt 75,4 tuổi, trong đó của nam là 73 tuổi, của nữ là 78 tuổi. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm gần 13%. Chỉ số phát triển con người (HDI), Thái Bình là 1 trong 14 tỉnh đứng đầu toàn quốc. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2017 là 111,2 bé trai/100 bé gái, năm 2020 là 110,8 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 11%. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai 73,6%; 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Các mô hình nâng cao chất lượng dân số mang lại hiệu quả thiết thực. Thành lập mới 80 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 28 câu lạc bộ các bà mẹ có con tuổi vị thành niên, thanh niên, 8 câu lạc bộ tiền hôn nhân, 28 câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên, 43 câu lạc bộ các bạn gái tiêu biểu. Duy trì hoạt động các câu lạc bộ tại 16 xã thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, 83 xã thuộc đề án "Kiểm soát dân số vùng biển và ven biển". Chương trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tiếp tục được triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản An Đức) và 12 bệnh viện đa khoa huyện, thành phố. Công tác truyền thông, tư vấn được đổi mới với nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng... đã góp phần đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW từng bước đi vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số - KHHGD của Thái Bình đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng cao, từ 12,6% (năm 2017) lên 21,47% (năm 2020), năm 2021 là 21%. Tỷ số giới tính khi sinh giảm nhưng vẫn ở mức cao. Phát huy những kết quả đạt được, từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 137/NQ-CP, Kế hoạch số 61-KH/TU sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ các cấp theo định hướng dân số và phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Phát huy tối đa sự chủ động của địa phương, đơn vị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các biện pháp tránh thai và dịch vụ KHHGD an toàn, hiệu quả, đa dạng, thuận tiện với chất lượng ngày càng tốt hơn cho các đối tượng, bảo đảm thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân số, các mô hình, đề án tại cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

NGUYỄN CƯỜNG

CÔNG AN XÃ THĂNG LONG Học và làm theo Bác

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thăng Long (Đông Hưng), là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.



Công an xã Thăng Long thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, người dân xã Thăng Long đã quen với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an xã đến từng gia đình có người già, trẻ em là F0 để tặng quà. Khi thì bắt cháo nóng do chính tay cán bộ, chiến sĩ nấu, khi là túi hoa quả, hộp sữa, bánh kẹo, khẩu trang, nước sát khuẩn... Giá trị phần quà tuy không lớn nhưng hành động này rất đẹp và ý nghĩa, chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương động viên, chia sẻ khó khăn với người dân để cùng chiến thắng dịch bệnh. Đại úy Trần Quang Thái, Trưởng Công an xã Thăng Long chia sẻ: Chúng tôi nhận thấy những khó khăn của các gia đình đang thực hiện cách ly y

tế tại nhà thiếu người hỗ trợ về hậu cần, vì vậy, từ nguồn lực do cán bộ, chiến sĩ đóng góp và huy động xã hội hóa, Công an xã tổ chức các hoạt động hỗ trợ để kịp thời san sẻ một phần khó khăn, giúp các gia đình có F0 là người già, trẻ em yên tâm cách ly, điều trị. Đó chỉ là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được Công an xã Thăng Long cụ thể hóa từ việc làm theo Bác. Theo đồng chí Trưởng Công an xã, việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong đơn vị thời gian qua luôn gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Vi an ninh Tổ quốc", cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì

nhân dân phục vụ" và các phong trào thi đua ở địa phương; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Học và làm theo lời Bác, Công an xã Thăng Long xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an xã Thăng Long đã xử phạt 11 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch; khám phá 1 vụ cướp; phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Đông Hưng bắt 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 vụ gây rối trật tự công cộng.

HIẾU NGHĨA

24 năm truyền nghề thêu ren, đan móc cho phụ nữ nông thôn

24 năm qua, bà Đoàn Thị Gấm, thôn Năng Tĩnh, xã Nam Chính (Tiền Hải) - một người phụ nữ khuyết tật vẫn miệt mài gắn bó với nghề thêu ren, đan móc thủ công. Không những giúp bản thân ổn định cuộc sống, bà còn thành lập cơ sở thêu ren, đan móc, truyền nghề và tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn.

Sinh ra vốn khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng khi được 5 tháng tuổi, sau một trận ốm rất nặng, bà Gấm bị liệt cả 2 chân. Càng lớn, bà càng ý thức rằng bản thân phải tự mình vươn lên không để bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình. Đến năm 16 tuổi, bà được theo học lớp dạy nghề dành cho người khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tại đây, bà được học các nghề như may, đan, móc, dệt sợi... Sau 8 năm học nghề tại Trung tâm, năm 1984 bà trở về quê hương. Với mong muốn phát huy tối đa những kiến thức, kỹ năng đã được học về nghề thêu ren, đan móc, bà quyết tâm tìm kiếm cho mình một công việc để tự nuôi sống bản thân. Không có đôi chân khỏe mạnh nhưng bù lại bà có đôi tay khéo léo, bà đã nhận thêu nhiều mặt hàng như nón, mũ, gối... Năm 1998, trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm thực tế và nắm bắt được nhu cầu lao động ở địa phương, bà Gấm mạnh dạn mở cơ sở thêu ren, đan móc tại nhà, truyền nghề và tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn. Bà chia sẻ: Tôi vừa làm vừa dạy các kỹ năng thêu ren, đan móc miễn phí cho chị em phụ nữ có nhu cầu. Nghề thêu ren, đan móc thủ công tuy không đòi hỏi máy móc, kỹ thuật cao nhưng người thợ phải thật khéo tay, kiên trì và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là nghề rất phù hợp cho phụ nữ nông thôn, giúp họ vừa có thời gian

chăm sóc gia đình vừa có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập. Những năm đầu mở cơ sở, việc sản xuất, kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về vốn. Nhưng bằng quyết tâm cùng với sự động viên, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, bà Gấm luôn tự nỗ lực cố gắng vượt qua. Các mặt hàng bà nhận làm rất đa dạng như khăn, áo, mũ, các vật dụng trang trí bằng sợi len... Bà đã mạnh dạn liên hệ với các đơn vị để cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định... Bà Gấm cho biết thêm: Khi những lô hàng đầu tiên của cơ sở xuất bán, thành công rất tốt cho mỗi đợt hàng mới. Thay vì dạy từng người và để họ về nhà làm như trước kia, tôi đã tập trung chị em lại, vừa làm vừa hướng dẫn kỹ thuật cũng như kiểm tra các bước thực hiện để cùng học hỏi

và giúp đỡ lẫn nhau. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rất khả quan. Sau một thời gian, tay nghề của chị em đều được nâng cao, sản phẩm xuất xưởng không còn tình trạng bị trả về như trước. Tôi cũng thường xuyên quan tâm đến chất lượng, luôn khuyến khích chị em sáng tạo đổi mới kiểu dáng sản phẩm để có thể cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đến thời điểm này, cơ sở thêu ren, đan móc của bà Gấm có hơn 50 lao động là phụ nữ nông thôn, chủ yếu từ 50 - 60 tuổi ở các xã: Nam Hồng, Nam Chính, Nam Trung, Nam Cường, Nam Thăng. Mỗi năm cơ sở sản xuất bán được 33.600 sản phẩm đan móc sợi, lao động có thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/tháng. Gần bó với cơ sở thêu ren, đan móc của bà Gấm đã nhiều năm nay, bà Nguyễn Tâm, xã Nam Chính (Tiền Hải) cho biết: Sau khi biết đến cơ sở của bà Gấm, tôi đã theo học và được bà hướng dẫn rất

tận tình. Ở độ tuổi như tôi không thể đi làm được tại các công ty, xí nghiệp, cũng không làm được những công việc nặng nhọc. Chính vì thế, nghề thêu ren, đan móc rất phù hợp với tôi, giúp tôi có thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho con cháu. Với người bình thường, để làm ra một sản phẩm tốt đã không dễ dàng, với người khuyết tật lại càng khó khăn hơn. Song, bằng nghị lực sống kiên cường, niềm say mê sáng tạo không ngừng và luôn lấy chữ "nhẫn" làm mục đích của cuộc sống, bà Đoàn Thị Gấm đã tự khẳng định được giá trị của bản thân, trở thành người có ích cho xã hội. Với những đóng góp của mình trong công tác dạy nghề thêu ren, đan móc, bà đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh.

THU HOÀI



Bà Đoàn Thị Gấm (người bên phải) truyền nghề thêu ren, đan móc cho phụ nữ nông thôn.